



## **Đức Giáo hoàng nói: Thế giới đang bị hủy diệt, hãy dừng chiến tranh khi vẫn còn thời gian**

Thanh Quảng sdb (Tin Vatican - Tiziana Campisi)

Trong thông điệp gửi đến những thành viên tham dự Hội nghị quốc tế vì hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Paris từ ngày 22 đến 24 tháng 9, tiếp nối sự kiện Tinh thần Assisi do Đức Gioan Phaolô II khởi xướng năm 1986, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời các nhà lãnh đạo chính trị hãy ngừng vũ khí và kêu gọi tình huynh đệ phát triển trên thế giới.

"Dừng chiến tranh! Dừng chiến tranh!". Đây là tiếng kêu của rất nhiều người được giõng lên bởi những người tham dự Hội nghị quốc tế vì hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Paris từ ngày 22 đến 24 tháng 9. Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi đến "các nhà lãnh đạo chính trị" thông điệp, kêu gọi "Chúng ta đang hủy diệt thế giới! Hãy dừng lại khi vẫn còn thời gian!" Thông điệp được gửi đến tất cả những người tham dự hội nghị, với đại diện của các Giáo hội, cộng đồng Kitô giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo của các tín ngưỡng khác và các nhà chức trách tham gia sự kiện, mà 38 năm trước do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhóm lên tại Assisi.

### **Tôn giáo vì hòa bình**

Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ tại Paris trong Tinh thần Assisi có thể giúp các tín hữu "nuôi dưỡng

tình anh em giữa các dân tộc trong thời đại của chúng ta". "Trong quá khứ, tôn giáo thường được sử dụng để thúc đẩy xung đột chiến tranh. Mỗi nguy hiểm này vẫn tiếp diễn, ngay cả trong thời đại của chúng ta". Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, nhắc lại, như ngài đã bày tỏ cùng với Đại Giáo trưởng Imam Ahmad Al-Tayyeb trong Văn kiện Tình huynh đệ nhân loại vì Hòa bình thế giới và Chung sống "Các tôn giáo không bao giờ được kích động chiến tranh, thái độ thù hận, thù địch và cực đoan, cũng không được kích động bạo lực hoặc đổ máu" và rằng, nếu có, "Những thực tế bi thảm này là do hậu quả của việc đi chệch khỏi giáo lý tôn giáo. Chúng là kết quả của sự thao túng chính trị đối với các tôn giáo và từ những diễn giải do các nhóm tôn giáo đưa ra, trong quá trình lịch sử, đã lợi dụng tình cảm tôn giáo trong trái tim con người". Ngài nhấn mạnh rằng các tôn giáo không được thúc đẩy "các hình thức chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. Chiến tranh chỉ leo thang. Khốn thay cho những kẻ cố lôi kéo Thiên Chúa vào các cuộc chiến!"

### **Là những nghệ nhân của hòa bình**

Các tôn giáo phải "nuôi dưỡng tầm nhìn về hòa bình", như đã chứng kiến trong những ngày gần đây tại thủ đô nước Pháp, nơi những người nam nữ thuộc các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau "trải nghiệm sức mạnh và vẻ đẹp của tình huynh đệ phổ quát", trích từ thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô, kêu gọi họ trở thành "những nghệ nhân của hòa bình", ngay cả khi "nếu những người khác tiếp tục gây chiến, chúng ta có thể cùng nhau làm việc vì hòa bình".



## **Câu mong Tinh thần Assisi phát triển**

Đức Giáo hoàng cảm ơn "Cộng đồng Thánh Egidio vì lòng nhiệt thành và sự sáng tạo mà tiếp tục duy trì tinh thần Assisi", và nhận xét rằng kể từ năm 1986 xa xưa đó, "khi Cuộc họp đầu tiên vì Hòa bình được tổ chức", nhiều "sự kiện đã tác động đến thế giới của chúng ta" - từ sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào đầu thiên niên kỷ thứ ba, từ sự phát triển của chủ nghĩa chính thống và xung đột đến biến đổi khí hậu, sự ra đời của các công nghệ mới nổi và hội tụ và đại dịch - trong khi ngày nay "chúng ta đang ở giữa những "thay đổi mang tính thời đại" mà hiện tại, chúng ta không có ý tưởng rõ ràng về nơi chúng sẽ dẫn chúng ta đến". Một bối cảnh mà lời của Đức John Paul II, từ quê hương của thánh Phanxicô, đã nhấn mạnh "mối liên hệ nội tại giữa thái độ tôn giáo đích thực và lợi ích lớn lao của hòa bình", kêu gọi "một ngôn ngữ hòa bình mới, cho những nghĩa cử hòa bình mới", để phá vỡ "những chuỗi chia rẽ chết người được thừa hưởng từ lịch sử hoặc do các hệ tư tưởng hiện đại tạo ra". Tinh thần Assisi là một ân lành cho thế giới ngày nay "vẫn đang bị xé nát bởi vô số cuộc chiến và những hành động bạo lực", Đức Giáo hoàng viết rằng "'tinh thần' Assisi này phải thổi mạnh hơn nữa vào những cánh buồm đối thoại và tình bạn giữa các dân tộc".

## **Tạo ra môi liên kết huynh đệ**

Với suy nghĩ của mình về tất cả những tham dự viên ở Paris tối nay "tụ tập trước Nhà thờ chính tòa, nơi sắp mở cửa trở lại để cầu nguyện sau vụ hỏa hoạn thảm khốc", Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh "chúng ta cần cầu nguyện cho hòa bình", bởi vì "nguy cơ nhiều cuộc xung đột trên thế giới của chúng ta, thay vì chấm dứt, sẽ lan rộng một cách nguy hiểm" đã trở nên cụ thể hơn. Và ngài nhắc lại với các tín hữu lời mời được nêu trong Tông huấn "Tình Huynh Đệ" Fratelli Tutti là "góp phần đáng kể vào việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội". Chúng ta cần tiếp tục gặp gỡ, nối kết tình huynh đệ và để cho mình được hướng dẫn bởi nguồn cảm hứng thiêng liêng hiện diện trong mọi đức tin, để cùng nhau 'hướng về hòa bình' giữa mọi dân tộc", Đức Giáo hoàng tiếp tục, "trong một thế giới có nguy cơ bị chia cắt bởi xung đột và chiến tranh, những nỗ lực của các tín hữu là vô giá để duy trì tầm nhìn về hòa bình và thúc đẩy tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc ở khắp mọi nơi."

## Hòa bình đòi hỏi sự khôn ngoan và táo bạo

“Trách nhiệm lớn lao đối với hòa bình” đòi hỏi “sự khôn ngoan, táo bạo, quảng đại và quyết tâm”, Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận, nhắc lại rằng ước mơ của Chúa đối với thế giới là “tình huynh đệ giữa mọi dân tộc”, đó là lý do tại sao các tín hữu được giao phó trách nhiệm khuyến nhủ và thúc đẩy nhân loại theo hướng này.

